

**สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ตามบัญชี 2)**  
**ของบริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน)**  
**การลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน) (“BIZ” หรือ “บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 มีมติเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง (“โครงการฯ”) ซึ่งเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลสำหรับการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 500.00 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดิน) โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุนและจะมีสถานะเป็นบริษัทย่อย

การลงทุนในโครงการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการ (มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของโครงการฯ) ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป จัดเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 1 โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 67.60 ซึ่งคำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการดำเนินการเจรจาเรื่องดังกล่าวกับกลุ่มผู้ร่วมลงทุน และกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อย การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท อำนาจการลงนามผูกพันของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ จนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเสร็จสมบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และให้ได้ว่าซึ่งอำนาจการควบคุม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทย่อย

**1. สารสนเทศที่เปิดเผยตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ตามบัญชี (1)**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ของบริษัท บิสซิเนสโกลด์แมนส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 9 มกราคม 2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นการจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 500.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

**1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ**

บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน และเรื่องอื่น ๆ โดยสังเขป ดังนี้

1.1 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ภายหลังจากมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีมติอนุมัติฯ ให้ดำเนินการโครงการฯ

- 1.2 ดำเนินการซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใน 30 วัน นับจากวันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทแล้วเสร็จ
- 1.3 เริ่มพัฒนาและก่อสร้างโครงการฯ ภายใน 3 เดือน หลังจากที่มีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการโครงการฯ
- 1.4 ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก่อสร้าง ประมาณ 16 เดือน และ บริษัทฯ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการภายใน ปี 2562

## 2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

### 2.1.1 การซื้อที่ดิน

คู่สัญญา : นายภูมิพรรณ ภัทรนุชาพร นายภูมิพิศ ภัทรนุชาพร นายภูมิภัทร์ ภัทรนุชาพร และนางพรรณพิศ ภัทรนุชาพร (เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งเป็นคู่สมรสและบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว ของศ.นพ. พิทยภูมิ ภัทรนุชาพร ซึ่งจะเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทร่วมทุน) ในฐานะผู้ขาย

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์กับ บริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท

### 2.1.2 การก่อสร้าง

คู่สัญญา : บริษัทฯ หรือบริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งขึ้น อยู่ในการระหว่างการสรรหาผู้รับเหมาหลัก

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ผู้รับเหมาจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

### 2.1.3 การซื้อเครื่องฉายรังสี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

คู่สัญญา : 1) บริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ขาย โดยการซื้อชุดเครื่องฉายรังสี เครื่องมือหลักที่คาดว่าจะมีการซื้อขายผ่านบริษัท เช่น ชุดเครื่องฉายรังสี ระบุวางแผนการรักษา อุปกรณ์ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของการรักษา ระบบจัดการระบบข้อมูลผู้ป่วย เป็นต้น

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : บริษัทร่วมทุนที่จะจัดตั้งขึ้นหลังจากอนุมัติโครงการ ในฐานะผู้ซื้อ จะเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วน 65%

คู่สัญญา : 2) เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ จะซื้อจากผู้ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์รายอื่น ประมาณ 10 ราย

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน : ผู้ขายไม่มีความสัมพันธ์กับ บริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท

## 3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

บริษัทร่วมทุนจะซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ 3 งาน 62 ตารางวา ราคาไร่ละ 9.68 ล้านบาท จากเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่เป็นญาติสนิทของหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่มาร่วมทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 59.00 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน) ซึ่งบริษัทฯ จะทำการก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศึกษาโรคมะเร็ง บนที่ดินดังกล่าว โดยมีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 500.00 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดิน)

**ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโครงการฯ**

คู่สัญญา : บริษัทฯ และกลุ่มบุคคล

การร่วมทุนในโครงการฯ : 1) บริษัทฯ และกลุ่มบุคคลตกลงร่วมทุนโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน คือ บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 65 และกลุ่มบุคคล จะถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน โดยจะลงหุ้นด้วยเงินสด

2) การเข้าร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบุคคล จะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการฯ จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะดำเนินการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติการร่วมทุน

3) ให้คณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 ท่าน โดยบริษัทฯ มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ท่าน และกลุ่มบุคคลมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในส่วนขององค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัทตลอดจนอำนาจการลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทร่วมทุน ให้บริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและจะต้องระบุในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่จะตกลงเข้าทำระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบุคคล

4) ข้อตกลงในการบริหารจัดการบริษัทร่วมทุน ความรับผิดชอบ สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มบุคคลจะทำการตกลงกันในสัญญาผู้ถือหุ้นและจะนำข้อตกลงดังกล่าวไปจดทะเบียนเพื่อใช้เป็นข้อบังคับของบริษัทร่วมทุน

5) ภายหลังจากการจัดตั้งและการประกอบกิจการของบริษัทร่วมทุน หากทั้งบริษัทฯ และกลุ่มบุคคลเห็นว่า บริษัทร่วมทุนมีศักยภาพที่จะขยายกิจการไปยังภูมิภาคอื่น ๆ หรือเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายจะต้องหารือกันถึงความเป็นไปได้และตกลงกันเพิ่มเติมเรื่องการขยายกิจการหรือเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ภาพลักษณ์ทางธุรกิจ และจริยธรรมทางการแพทย์ของบริษัทร่วมทุนเป็นหลัก

การสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลงฯ : 1) บริษัทฯ และกลุ่มบุคคล ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษรที่จะบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฯ

2) บริษัทฯ หรือกลุ่มบุคคล ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจบอกเลิกบันทึกข้อตกลงฯ แต่เพียงฝ่ายเดียวได้ หากมีเหตุอันควรแก่การบอกเลิกและฝ่ายที่ต้องการบอกเลิกได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายแก้ไขเหตุแห่งการบอกเลิกแล้วแต่ฝ่ายที่ถูกบอกเลิกมิได้แก้ไขจนเป็นที่น่าพอใจภายใน 15 วัน นับแต่ที่ได้รับหนังสือ กรณีเช่นนี้ให้ฝ่ายที่ต้องการบอกเลิกส่งหนังสือระบุเหตุแห่งการบอกเลิกไปยังอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน (นับจากครบกำหนดที่จะต้องแก้ไขเหตุแห่งการบอกเลิกนั้น) และฝ่ายที่ถูกบอกเลิกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากอีกฝ่าย

3) บริษัทฯ กลุ่มบุคคล มีความเห็นร่วมกันว่าผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ ไม่เป็นที่น่าพอใจและไม่มีการตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้น

4) บริษัทฯ และกลุ่มบุคคล ไม่ได้มีการตกลงขยายอายุของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงพยาบาลมะเร็ง เมื่อครบอายุสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้

5) เมื่อบริษัทฯ แจ้งกลุ่มบุคคล เป็นลายลักษณ์อักษรว่าไม่สามารถเข้าร่วมทุนในโครงการฯ ได้

เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติการเข้าร่วมทุนจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ แล้วแต่กรณี หรือการร่วมทุนเป็นการขัดต่อกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือขัดกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (หมายเหตุ: การสิ้นผลของบันทึกข้อตกลงตามข้อ 3 ไม่เกิดขึ้นแล้วเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีมติ คณะกรรมการอนุมัติการทำรายการ โดยมีผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการเป็นที่น่าพอใจ)

บริษัทร่วมทุนจะมีทุนจดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทฯ จะลงทุนในสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 65.00 คิดเป็นจำนวน 1,300,000 หุ้น จำนวนเงิน 130,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาท) ในขณะที่ กลุ่มผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะลงทุนรวมกันในสัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 35.00 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทร่วมทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทร่วมทุน

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1,300,000	65.00
2.	ศ.นพ. พิทยภูมิ ภัทรนุชาพร <sup>(1)</sup>	400,000	20.00
3.	นางสาวณัฐฐา สมกุศล <sup>(2)</sup>	195,000	9.75
4.	กลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคมะเร็ง จำนวน 3 ท่าน	105,000	5.25
	<b>รวม</b>	<b>2,000,000</b>	<b>100.00</b>

(1) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ฝ่ายบริหาร/หัวหน้าศูนย์มะเร็ง

(2) ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท เทอร์มเทค เมดิคอล จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ในการรักษาโรคมะเร็ง (ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวจะไม่มีรายการซื้อขายหรือทำธุรกรรมกับบริษัทร่วมทุนแต่อย่างใด) โดยคุณณัฐฐาเป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์อยู่ในวงการธุรกิจการแพทย์ มีความสัมพันธ์และการติดต่อบริษัทและบุคลากรทางด้านวงการแพทย์ (connection) หลายแห่ง และยังเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ต้นร่วมกับบริษัทฯ ในการดำเนินการโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน การรักษาโรคมะเร็ง ดังนั้นเมื่อโครงการมีความเป็นไปได้ในการดำเนินการมากขึ้นและมองหาหุ้นส่วนในการร่วมลงทุน ผู้ร่วมทุนท่านนี้มีความพร้อมในเรื่องเงินทุนและความพร้อมด้านเครือข่ายในวงการแพทย์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยเหลือบริษัทร่วมทุนได้ในเรื่องการค้าเนินธุรกิจ และ/หรือการขยายธุรกิจในอนาคต

หมายเหตุ ผู้ร่วมทุนไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และไม่มีเกี่ยวข้องระหว่างกัน

### โครงสร้างกรรมการของบริษัทร่วมทุน

คณะกรรมการบริษัทของบริษัทร่วมทุน ประกอบไปด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 7 ท่าน โดยบริษัทมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 4 ท่าน และกลุ่มบุคคลมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ในส่วนขององค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท การลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท ตลอดจนอำนาจการลงลายมือชื่อผูกพัน ในบริษัทร่วมทุน บริษัทฯ จะเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดและจะต้องระบุในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่จะตกลงเข้าทำระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มแพทย์ฯ

สำหรับโครงสร้างการบริหารงาน เช่น การกำหนดโครงสร้างองค์กร การคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงาน บริษัทร่วมทุนจะได้ดำเนินการต่อไปตามความคืบหน้าของงานที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประกอบธุรกิจ

การทำรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่เข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศฯ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 67.60 ซึ่งคำนวณด้วยเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน อ้างอิงกับงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยมีการคำนวณขนาดรายการดังนี้

การคำนวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจำหน่ายไปตามเกณฑ์การคำนวณทั้ง 4 เกณฑ์ มีรายละเอียดดังนี้

#### 1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์

เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	=	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น (เพิ่ม/ลด)} \times \text{NTA ของบริษัทที่ร่วมทุน} \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$
	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทร่วมทุน ยังไม่มีการดำเนินกิจการ

#### 2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ

เกณฑ์กำไรสุทธิ	=	$\frac{\text{สัดส่วนการถือหุ้น} \times \text{กำไรสุทธิของบริษัทที่ร่วมทุน} \times 100}{\text{กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน}}$
	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทร่วมทุน ยังไม่มีการดำเนินกิจการ

#### 3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน

เกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	=	$\frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวมของบริษัท}}$
	=	$\frac{500.00^{1/} \times 100}{739.69}$
	=	67.60%

หมายเหตุ : <sup>1/</sup>เกณฑ์ในการกำหนดมูลค่าเงินที่จ่ายในครั้งนี้อิงจากมูลค่าโครงการทั้งหมด

#### 4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน

เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	=	$\frac{\text{จำนวนหุ้นที่ออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทจดทะเบียน}}$
	=	ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทไม่มีการออกหุ้นเพื่อชำระค่าสินทรัพย์

สรุปการคำนวณขนาดรายการเปรียบเทียบตาม 4 วิธีข้างต้น

เกณฑ์การคำนวณขนาดรายการ	ร้อยละ
1. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์	N/A
2. ขนาดรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิ	N/A
3. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน	67.60%
4. ขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	N/A

ดังนั้น เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดรายการอยู่ที่ร้อยละ 67.60 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยคำนวณจากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และเนื่องจากบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น จึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว ในกรณีนี้ บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้งบริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทเพื่อให้ความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี้

#### 4. สรุปรายละเอียดสินทรัพย์ที่ได้มา

##### รายละเอียดที่ดินและที่ตั้งโครงการ

ที่ดินของโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจักษุโรคมะเร็ง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 5-3-62.0 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีราชา-หนองค้อ ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ย่านที่อยู่อาศัย ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานพร้อม การคมนาคมสะดวก มีรถประจำทางผ่านหลายสาย และมีแนวโน้มความเจริญอยู่ในระดับดี การเดินทางจากถนนมอเตอร์เวย์ (ทล. 7) ตัดกับถนนศรีราชา-หนองค้อ (ทล. 3241) มุ่งหน้าไปอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ระยะทางประมาณ 1,900 เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้านเขาใหญ่ ตรงไปประมาณ 80 เมตร สถานที่ใกล้เคียง คือ สวนเสือศรีราชา ระยะห่างประมาณ 800 เมตร และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ระยะห่างประมาณ 2,400 เมตร ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวไม่มีภาระผูกพันใดๆ แต่อาจจะนำไปใช้เป็นหลักประกันเงินกู้สำหรับการดำเนินโครงการในอนาคต

##### ลักษณะโครงการ

บริษัท บิสซิเนสไฮม์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางด้านรังสีรักษา มากกว่า 17 ปี ซึ่งพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในประเทศไทย และมีแนวโน้มการเพิ่มตัวสูงขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีความตื่นตัวที่จะขยายการบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในไทยมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการรักษา ในปัจจุบันพบว่าประชากรยังมีการเข้าถึงบริการด้านการรักษาโรคมะเร็งได้ยากลำบาก ยังมีการรอคอยการรักษาเป็นระยะเวลานาน หรือ เกิดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาลในภาครัฐบาลที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร

บริษัทฯ จึงเห็นความสำคัญและโอกาสที่จะขยายการให้บริการด้านการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐานการรักษาในระดับสากล และเข้าสู่พื้นที่ที่ยังมีโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งไม่เพียงพอ แต่มีอุบัติการณ์การเกิดโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้ารับบริการของประชากรทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ที่ดีขึ้นของประเทศ บริษัทฯ จึงได้หารือกับกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคมะเร็งเพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจักษุโรคมะเร็งขึ้น เพื่อรองรับสัดส่วนความต้องการในการใช้บริการที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต

##### รายละเอียดของโครงการและลักษณะการประกอบธุรกิจ

เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ที่ให้คำปรึกษา และรับการส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้บริการด้านการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทาง

- รังสีรักษา (Radiotherapy)
- เคมีบำบัด (Chemotherapy)

ซึ่งมุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน ทั้งคุณภาพของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ รวมถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ขนาดการให้บริการของโรงพยาบาลที่จัดตั้งขึ้นนี้ มีขนาดให้บริการรองรับอยู่ที่ 15-30 เตียง ขนาดอาคาร 6 ชั้น และมีเครื่องฉายรังสี จำนวน 1 เครื่อง โดยวางแผนการให้บริการครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ป่วยหลัก ๆ 2 กลุ่ม คือ แบบชำระเงินเอง (Self-Pay) และแบบใช้สิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิทธิกรมบัญชีกลาง

#### รายละเอียดของโครงการและลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน การรักษาโรคมะเร็งมีการลงทุนทั้งในส่วนการก่อสร้าง งานออกแบบระบบ และงานระบบวิศวกรรม การตกแต่งภายในและจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน และดอกเบี้ยระหว่างก่อสร้าง โดยจะมีแหล่งเงินมาของเงินทุนการเงิน ดังนี้

การใช้ไป	ล้านบาท	แหล่งเงินได้มา	ล้านบาท
ที่ดิน และ ส่วนปรับปรุง	59.00	ส่วนของผู้ถือหุ้น	200.00
งานออกแบบและก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	140.00	เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน	300.00
งานออกแบบระบบ และงานระบบวิศวกรรม	60.00		
เครื่องมือทางการแพทย์	186.00		
ค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงาน	55.00		
<b>รวมการใช้ไปและเงินทุนหมุนเวียน</b>	<b>500.00</b>	<b>รวมแหล่งเงินได้และวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน</b>	<b>500.00</b>

#### ระยะเวลาการก่อสร้าง

บริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน การรักษาโรคมะเร็ง ภายใน 3 เดือนหลังจากที่ได้รับมติอนุมัติให้เข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการก่อสร้างประมาณ 16 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ช่วงเวลาเบื้องต้น	การดำเนินการ
เดือนธันวาคม 2560 - เดือนมิถุนายน 2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทดำเนินการยื่นขอ BOI และคาดว่าจะได้รับการอนุมัติสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)</li> </ul>
เดือนมกราคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้าน การรักษาโรคมะเร็ง</li> <li>จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน</li> </ul>
เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง</li> <li>ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)</li> </ul>
เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2561	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขอใบอนุญาตตั้งสถานพยาบาล</li> </ul>
เดือนพฤษภาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระยะเวลาก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล (16 เดือน)</li> </ul>
เดือนสิงหาคม 2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>ติดตั้งเครื่องฉายรังสีและอุปกรณ์ที่สำคัญ</li> </ul>
เดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>แจ้งขออนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลกับ สสจ.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● แจ้งขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลเฉพาะทางกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</li> <li>● แจ้งขอใบอนุญาตครอบครองเครื่องฉายรังสีจากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ</li> </ul>
ประมาณเดือนธันวาคม 2562	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (กำหนดการเบื้องต้น)</li> </ul>

## 5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน และเงื่อนไขการชำระเงิน

โครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง มีมูลค่าโครงการรวมทั้งสิ้นประมาณ 500.00 ล้านบาท (รวมมูลค่าที่ดิน) โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน ดังนี้

- 5.1 ค่าที่ดิน (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง) จำนวนประมาณ 59.00 ล้านบาท (เปรียบเทียบกับราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ รายละเอียดตามข้อ 7.1) ซึ่งจะชำระด้วยเงินสดเต็มจำนวนในวันโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- 5.2 ค่าออกแบบและก่อสร้างอาคาร งานวางระบบวิศวกรรมและงานตกแต่งภายใน จำนวนประมาณ 200.00 ล้านบาท ประกอบด้วย

รายการ	อ้างอิงบริษัท	มูลค่า (ประมาณ)	วันที่ประมาณมูลค่า
5.2.1 งานออกแบบและก่อสร้างอาคาร	บริษัท เอ บวก ไอ จำกัด	140 ล้านบาท	11 กันยายน 2560
5.2.2 งานออกแบบระบบวิศวกรรม	บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริงเน็ตเวิร์ค จำกัด	60 ล้านบาท	20 ตุลาคม 2560

ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดการชำระเงินกับผู้รับเหมาหลักต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัททั้งสองแห่งที่ส่งข้อเสนอมาเพื่อพิจารณา โดยบริษัทฯ มีแนวทางการคัดเลือกจากผู้เข้ามานำเสนอจำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบโรงพยาบาลหรือศูนย์การแพทย์ และเลือกบริษัทที่สามารถเสนอรูปแบบที่ตรงกับความต้องการและมีงบประมาณใกล้เคียงกับโครงการ

- 5.3 ค่าเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวนประมาณ 186.00 ล้านบาท
  - 5.3.1 ค่าเครื่องฉายรังสี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับรังสีรักษาซึ่งคาดว่าจะซื้อจาก BIZ มีมูลค่าประมาณ 120 ล้านบาท (อ้างอิงราคาจากใบเสนอราคาของบริษัทที่จำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลในปี 2559-2560) โดยมีเงื่อนไขการชำระเงิน เมื่อมีการส่งมอบและติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้ว
  - 5.3.2 ค่าเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ยึดตรึงผู้ป่วย ตู้ผสมยา เตียงนอน รถพยาบาล เครื่องมือตรวจ ครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นต้น มูลค่าประมาณ 66 ล้านบาท (อ้างอิงจากราคากรรมบัญชีกลาง ณ ปัจจุบัน และใบเสนอราคาจากผู้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ระหว่างปี 2559-2560) ซึ่งจะกำหนดรายละเอียดการชำระเงินกับผู้จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละรายต่อไป
- 5.4 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อนการเปิดดำเนินการ อาทิเช่น ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวนประมาณ 27.00 ล้านบาท
- 5.5 ค่าใช้จ่ายสำรองงบลงทุนจำนวนประมาณ 28.00 ล้านบาท **เกิดจากการตั้งประมาณการตามประมาณการการลงทุนไว้ที่ประมาณร้อยละ 5 ของงบลงทุนรวม**

การกำหนดมูลค่าโครงการทั้งหมดข้างต้นเป็นไปตามแผนงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการของบริษัท



## 6. มูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มา

บริษัทร่วมทุนจะได้มาซึ่งสินทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- 6.1 ที่ดิน 5-3-62.0 ไร่ ราคาไร่ละ 9.68 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 59.00 ล้านบาท (รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน)
- 6.2 สิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 200.00 ล้านบาท
- 6.3 ค่าเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 186.00 ล้านบาท

## 7. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน โดยพิจารณาจากเงินลงทุนเพื่อซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 7.1. ที่ดิน

ผู้ขายและผู้ซื้อมีการตกลงซื้อขายที่ดิน ที่มูลค่าไม่เกิน 57.16 ล้านบาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการซื้อที่ดิน โดยค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงรับผิดชอบฝ่ายละ 50%) โดยมีรายละเอียดราคาอ้างอิงจากผู้ประเมินอิสระ ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

รายชื่อผู้ประเมินอิสระ	ราคาประเมินต่อไร่	มูลค่าที่ดินรวม	วันที่ประเมิน	วัตถุประสงค์การประเมิน
บริษัท เบรินท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด	9.21 ล้านบาท	54.326 ล้านบาท	11 ตุลาคม 2560	เพื่อสาธารณะ

### 7.2. ค่าก่อสร้างและงานระบบวิศวกรรม

สำหรับงานออกแบบและงานก่อสร้าง บริษัทอ้างอิงจากการประเมินของ บริษัท เอ บวก ไอ จำกัด เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์และความชำนาญการในด้านการออกแบบโรงพยาบาล ส่วนงานออกแบบระบบวิศวกรรม บริษัทอ้างอิงจากการประเมินของบริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่งเน็ตเวิร์ค จำกัด เนื่องจากเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาในด้านวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคารที่มีความน่าเชื่อถือ

### 7.3. ค่าเครื่องฉายรังสี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ค่าเครื่องฉายรังสี เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาจะอ้างอิงราคาจากใบเสนอราคาของบริษัท ส่วนเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ อ้างอิงจากราคากรมบัญชีกลาง และราคาซื้อขายทั่วไป

7.4. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ก่อนการเปิดดำเนินการ อาทิเช่น ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เกิดจากการประมาณการตามแผนการลงทุน และข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

7.5. ค่าใช้จ่ายสำรองงบลงทุน 28 ล้านบาท เกิดจากการตั้งประมาณการไว้ที่ประมาณร้อยละ 5 ของงบลงทุนรวม

## 8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเข้าทำรายการ

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ได้แก่

- 8.1. เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาว
- 8.2. เป็นการขยายประเภทธุรกิจที่ต่อยอดจากการจำหน่ายและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ทางด้าน การฉายรังสี และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการเข้ารับการรักษาให้กับผู้ป่วย

- 8.3. เป็นการเพิ่มแหล่งรายได้เพื่อกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจอื่น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการมีรายได้และสร้างกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

## 9. แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการทำรายการ

### 9.1 แหล่งเงินทุนของบริษัทที่ใช้ในการทำรายการ มีรายละเอียดดังนี้

9.1.1	เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	จำนวนประมาณ	130,000,000	บาท
-------	--------------------------	-------------	-------------	-----

### 9.2 แหล่งเงินทุนของโครงการฯ มีรายละเอียดดังนี้

9.2.1	เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น	จำนวนประมาณ	200,000,000	บาท
9.2.1.1	เงินทุนจากบริษัทฯ	จำนวนประมาณ	130,000,000	บาท
9.2.1.2	เงินทุนจากกลุ่มผู้ร่วมทุน	จำนวนประมาณ	70,000,000	บาท
9.2.2.	วงเงินกู้ยืมจากสถาบันทางการเงินภายใต้บริษัทร่วมทุน	จำนวนประมาณ	300,000,000	บาท

โดยบริษัทฯ คาดว่าจะมีระยะเวลาเงินกู้ประมาณ 10 ปี (รวม Grace period 2 ปีแรก) และใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของโครงการ และเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นหลักประกัน รวมทั้งมีบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามค้ำประกัน อย่างไรก็ตามการค้ำประกันจะเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีจำเป็นหากบริษัทฯ ต้องค้ำประกันเงินกู้เกินสัดส่วนหุ้นที่ตนถืออยู่ บริษัทฯ จะเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการค้ำประกันจากบริษัทร่วมทุนโดยจะได้ตกลงรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ ต่อไป

## 10 เงื่อนไขในการทำรายการ

การทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 67.60 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคำนวณจากการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบเวลาบัญชีสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา ดังนั้น ในการเข้าทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังกล่าว ในกรณีนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศในการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งในการอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเข้าทำรายการดังกล่าวต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

## 11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ และมีความเห็นว่างบประมาณการลงทุนในโครงการฯ มีความสมเหตุสมผล โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ คือ บริษัท เบนท์โจ โคเซนส์ คอนซัลติ้ง จำกัด ใบเสนอราคาจากผู้ออกแบบรับเหมาก่อสร้าง คือ บริษัท เอ บวก ไอ จำกัด และใบเสนอราคางานออกแบบระบบวิศวกรรม จาก บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริง เน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ จากบริษัทฯ และราคาอ้างอิงจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานเอกชน ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับราคาตลาดและมีการกำหนดค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับที่เหมาะสม อีกทั้ง ได้พิจารณาไตร่ตรองในเรื่องโอกาสทางธุรกิจ การตลาดและผลตอบแทนจากการลงทุนและผลกระทบอื่น ๆ เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าโครงการฯ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ จึงเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการศึกษาโรคมะเร็งต่อไป

## 12. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่าน พิจารณาร่วมกันแล้วและมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของกรรมการบริษัท

### 2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น

ข้าพเจ้านายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ และนายวรวิทย์ สีสฤสิทธิ์ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท ได้สอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรแจ้งในสาระสำคัญ

### 3. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการ

- (1) การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทฯ  
-ไม่มี-
- (2) คำยินยอมของที่ปรึกษาทางการเงินให้เผยแพร่ความเห็น  
บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระยินยอมให้เผยแพร่ความเห็น
- (3) วันที่ให้ความเห็น  
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

### 4. ภาระหนี้สิน

- (1) ยอดรวมตราสารหนี้ที่ออกจำหน่ายแล้วและที่ยังมิได้ออกจำหน่ายตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติไว้และ มอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายตามที่เห็นสมควร  
-ไม่มี-
- (2) ยอดรวมของเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา โดยระบุภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน  
- ไม่มี -
- (3) ยอดรวมของมูลค่าหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี โดยระบุถึงภาระการนำสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ ไม่มีมูลหนี้ของหนี้สินประเภทอื่น ๆ แต่บริษัทฯ มีเงินฝากประจำกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ จำนวนเงิน 54.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เพื่อค้ำประกันในการเปิดวงเงินกู้ยืมระยะสั้น ตัวสัญญาใช้เงินเลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสต์รีซีท หนังสือค้ำประกัน รวมถึงสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
- (4) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง  
- ไม่มี -

### 5. ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

#### (1) ภาพรวมของการประกอบธุรกิจ

บริษัท บิสซิเนสอะไลน์เมนท์ จำกัด (มหาชน) (Business Alignment Public Company Limited) (“บริษัทฯ” หรือ “BIZ”) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) โดยนำเข้าผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านการรักษาโรคมะเร็งระดับชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าว (Maintenance Service) โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลในสังกัด



มหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลมะเร็งของกรมการแพทย์ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐอื่น ๆ หน่วยงานหรือองค์กรด้านสาธารณสุขภายในประเทศ และโรงพยาบาลเอกชน

บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องฉายรังสีแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Exclusive Distributor) ให้กับ Varian Medical Systems Inc. และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์จากทั่วทุกมุมโลกในฐานะผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์และระบบซอฟต์แวร์ สำหรับการรักษาโรคมะเร็งที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสูง โดยบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจำหน่ายมานานกว่า 17 ปี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีคู่ค้า (Suppliers) ที่สำคัญในต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ให้แก่บริษัทอีกหลายราย เช่น IBA Dosimetry GmbH ประเทศเยอรมนี, Thermo Fisher Scientific Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา, Xstrahl Limited. ประเทศอังกฤษ, Deltabit Oy ประเทศฟินแลนด์, Vision RT Ltd. ประเทศอังกฤษ, Computerized Imaging Reference Systems, Inc. (CIRS) ประเทศสหรัฐอเมริกา, Radiation Product Design, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Ashland Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทฯ ยังให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ เพื่อช่วยให้ชุดเครื่องมือดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตลอดอายุการใช้งาน


ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทฯ จำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดเครื่องฉายรังสี (Treatment Delivery) โดยเฉพาะเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน (Linear Accelerator) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาด้วยการฉายรังสีระยะไกล (Teletherapy) และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญและมีมูลค่าต่อโครงการสูง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังทำหน้าที่เป็น Solution Provider คือ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้เครื่องรังสีรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้บริการประสานงานและดูแลซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ (Maintenance Service) เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องฉายรังสีและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้ยาวนานตามอายุการใช้งานของแต่ละผลิตภัณฑ์

#### ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ

ปัจจุบันบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจำหน่าย และติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) และให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ดังกล่าวให้กับลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ บริษัทฯ ยังเป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศไทย (Distributor) ให้แก่บริษัทผู้ผลิต จำนวน 2 รายได้แก่

ผลิตภัณฑ์	บริษัทผู้ผลิต	ประเทศ	ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
	Varian Medical Systems Inc.	สหรัฐอเมริกา	ชุดเครื่องฉายรังสี ระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยด้านรังสีรักษา
	Mobius Medical Systems, LP	สหรัฐอเมริกา	ซอฟต์แวร์ทวนสอบคุณภาพ แผนการรักษา

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีคู่ค้า (Suppliers) ที่เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ให้แก่บริษัทฯ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	บริษัทผู้ผลิต	ประเทศ	ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
	IBA Dosimetry GmbH	เยอรมนี	เครื่องตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพรังสีของเครื่องฉายรังสี
	Thermo Fisher Scientific Inc.	สหรัฐอเมริกา	เครื่องตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพรังสีของผู้ป่วย
	Xstrahl Limited.	อังกฤษ	เครื่องฉายรังสีประเภทรังสีแบบลึก (Deep X-ray)
	Vision RT Ltd.	อังกฤษ	เครื่องช่วยจัดตำแหน่งผู้ป่วย
	Deltabit Oy	ฟินแลนด์	เครื่องยืนยันผู้ป่วยก่อนการฉายรังสี

ผลิตภัณฑ์	บริษัทผู้ผลิต	ประเทศ	ประเภทผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย
	Radiation Product Design, Inc.	สหรัฐอเมริกา	อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับงานรังสีรักษา
	Computerized Imaging Reference Systems, Inc.	สหรัฐอเมริกา	หุ่นจำลองการวัดรังสี
	Ashland Inc.	สหรัฐอเมริกา	ฟิล์มสำหรับตรวจสอบปริมาณรังสี
	Best Medical Canada Ltd.	แคนาดา	เครื่องวัดปริมาณรังสี
	QFix	สหรัฐอเมริกา	ชุดยึดตรึงผู้ป่วย
	C-Rad	สวีเดน	ชุดตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยระหว่างการฉายแสง

## 1. รายได้จากการขาย มาจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายและ/หรือติดตั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

### (1) ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดเครื่องฉายรังสี (Treatment Delivery)

เป็นผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทจำหน่าย โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับส่วนงานหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ ของบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดเครื่องฉายรังสี สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอน (Linear Accelerator) และเครื่องสอดใส่แร่ (Brachytherapy Afterloader)

### (2) ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดเครื่องมือและระบบ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชุดเครื่องมือและระบบที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง โดยจะใช้ควบคู่ไปกับเครื่องฉายรังสีในกระบวนการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีการฉายรังสี โดยผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในกลุ่มนี้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และโปรแกรมซอฟต์แวร์ (Software) สำหรับวางแผนการรักษาโรคมะเร็ง (Treatment Planning System) ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้านรังสีรักษา (Oncology Information System) และเครื่องจำลองการฉายรังสี เป็นต้น

### (3) ผลิตภัณฑ์ประเภทอุปกรณ์อื่น ๆ

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์หลัก เช่น อุปกรณ์เครื่องมือ (Applicator) สำหรับเครื่องสอดใส่แร่ หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์เพื่อใช้ประกอบในกระบวนการรักษา เช่น เครื่องตรวจสอบและทวนสอบคุณภาพลำรังสีและแผนการรักษา (Quality Assurance and Pretreatment Verification Tool) ฟิล์ม Gafchromic อุปกรณ์ตรวจสอบการเคลื่อนไหวขณะการฉายแสง และอุปกรณ์ยึดตรึงผู้ป่วยขณะการรักษา เป็นต้น

## 2. รายได้จากการให้บริการซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องมือทางการแพทย์ (Maintenance Service)

รายได้จากการให้บริการเป็นรายได้จากการให้บริการซ่อมบำรุงชุดเครื่องมือทางการแพทย์ภายหลังที่เครื่องของลูกค้าหมดระยะเวลาประกันเครื่องตามสัญญาซื้อขายหลังจากที่ส่งมอบงานแล้ว ซึ่งการรับประกัน (Warranty) การใช้งานของเครื่องหลังจากส่งมอบงานจะมีระยะเวลาประมาณ 1-2 ปีแล้วแต่ตกลงตามสัญญา

(2) ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียน

ด้านฐานะการเงิน หรือ งบแสดงฐานะทางการเงิน

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 2557		31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2559		30 ก.ย. 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>สินทรัพย์</b>								
สินทรัพย์หมุนเวียน								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	3.54	1.42%	47.33	12.65%	223.98	35.61%	324.01	37.93%
เงินลงทุนชั่วคราว	214.20	85.83%	35.15	9.40%	41.50	6.60%	23.28	2.72%
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	18.87	7.56%	236.89	63.32%	236.96	37.68%	172.52	20.19%
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	5.48	2.20%	44.67	11.94%	107.45	17.09%	81.02	9.48%
งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	60.25	7.05%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>242.09</b>	<b>97.00%</b>	<b>364.04</b>	<b>97.30%</b>	<b>609.89</b>	<b>96.97%</b>	<b>661.07</b>	<b>77.38%</b>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน								
ลูกหนี้การค้าระยะยาว	0.00	0.00%	0.00	0.00%	7.91	1.26%	5.43	0.64%
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	30.75	3.60%
ที่ดินอาคาร อุปกรณ์ - สุทธิ	2.39	0.96%	4.39	1.17%	4.08	0.65%	29.86	3.50%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	0.10	0.04%	0.08	0.02%	0.20	0.03%	0.20	0.02%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	3.58	1.43%	3.92	1.05%	6.41	1.02%	7.35	0.86%
เงินล่วงหน้าเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	89.86	10.52%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1.41	0.56%	1.70	0.45%	0.43	0.07%	29.78	3.49%
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>7.48</b>	<b>3.00%</b>	<b>10.09</b>	<b>2.70%</b>	<b>19.03</b>	<b>3.03%</b>	<b>193.24</b>	<b>22.62%</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>249.57</b>	<b>100.00%</b>	<b>374.13</b>	<b>100.00%</b>	<b>628.92</b>	<b>100.00%</b>	<b>854.30</b>	<b>100.00%</b>
<b>หนี้สิน</b>								
หนี้สินหมุนเวียน								
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ระยะสั้น	0.00	0.00%	12.55	3.35%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15.10	6.05%	112.36	30.03%	96.53	15.35%	170.10	19.91%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	3.86	1.55%	0.89	0.24%	0.23	0.04%	2.69	0.31%
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	6.38	2.56%	4.42	1.18%	2.62	0.42%	4.86	0.57%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.21	0.03%
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>25.34</b>	<b>10.15%</b>	<b>130.22</b>	<b>34.81%</b>	<b>99.38</b>	<b>15.80%</b>	<b>177.87</b>	<b>20.82%</b>

งบแสดงฐานะทางการเงิน	31 ธ.ค. 2557		31 ธ.ค. 2558		31 ธ.ค. 2559		30 ก.ย. 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
หนี้สินไม่หมุนเวียน								
เจ้าหนี้การค้าระยะยาว	0.00	0.00%	0.00	0.00%	12.55	2.00%	8.72	1.02%
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	3.79	1.52%	4.35	1.16%	5.51	0.88%	6.05	0.71%
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	0.44	0.18%	0.25	0.07%	0.35	0.06%	0.80	0.09%
เงินล่วงหน้าจากลูกค้า	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	135.04	15.81%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	19.52	2.28%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4.23	1.69%	4.60	1.23%	18.41	2.93%	170.12	19.91%
รวมหนี้สิน	29.57	11.85%	134.82	36.04%	117.79	18.73%	347.99	40.73%
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>								
ทุนจดทะเบียน	5.00		5.00		200.00		200.00	
ทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	5.00	2.00%	5.00	1.34%	200.00	31.80%	200.00	23.41%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	0.40	0.16%	0.40	0.11%	222.33	35.35%	222.33	26.02%
กำไร (ขาดทุน) สะสม:								
สำรองตามกฎหมาย	10.25	4.11%	10.25	2.74%	14.42	2.29%	14.42	1.69%
ยังไม่จัดสรร	202.89	81.30%	223.66	59.78%	74.38	11.83%	69.57	8.14%
องค์ประกอบอื่นของส่วนผู้ถือหุ้น	1.46	0.59%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	220.00	88.15%	239.31	63.96%	511.13	81.27%	506.32	59.27%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	249.57	100.00%	374.13	100.00%	628.92	100.00%	854.31	100.00%

### สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 – 2559 และ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีมูลค่าสินทรัพย์รวม เท่ากับ 249.57 ล้านบาท 374.13 ล้านบาท 628.92 ล้านบาท และ 854.30 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีรายการสินทรัพย์ที่สำคัญ ดังนี้

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557-2559 และ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 18.87 ล้านบาท 236.89 ล้านบาท 236.95 ล้านบาท และ 172.52 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 7.56 ร้อยละ 63.32 ร้อยละ 37.68 และร้อยละ 20.19 ตามลำดับ โดยจากการพิจารณามูลค่าลูกหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 – 2559 และ 30 กันยายน 2560 พบว่า ณ สิ้นปี 2558 มีมูลค่าสูง เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งมอบงานที่มีมูลค่าสูง ในช่วงปลายปีและรอชำระเงินจากลูกค้า เช่น งานโครงการศูนย์รังสีร่วมพิกัด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 170.00 ล้านบาท และงานโครงการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 25.29 ล้านบาท จึงส่งผลให้มีมูลค่าลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2558 สูงขึ้น สำหรับลูกหนี้การค้าที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เช่น ลูกหนี้การค้าคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 174 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งมอบงานไปเมื่อปลายปี 2559 เป็นต้น และสำหรับลูกหนี้การค้าที่สำคัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เกิดจากการส่งมอบงานโครงการให้แก่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลวัดโนนสอ) และรอชำระเงินจำนวน 126.75 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือ–สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557-2559 และ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิเท่ากับ 5.48 ล้านบาท 44.67 ล้านบาท 107.45 ล้านบาท และ 81.02 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ 2.19

ร้อยละ 11.94 ร้อยละ 17.08 และร้อยละ 9.48 ตามลำดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นสินค้าระหว่างทางซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 42.90 ล้านบาท ซึ่งเป็นสินค้าที่บริษัทสั่งซื้อและอยู่ระหว่างการจัดส่งจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ เพื่อรอติดตั้งและส่งมอบงานในปีถัดไป สำหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 รายการสินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นสินค้าระหว่างติดตั้งงานให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 100.21 ล้านบาท และ 77.21 ล้านบาท ตามลำดับ

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 - 2559 และ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ เท่ากับ 2.39 ล้านบาท 4.39 ล้านบาท 4.08 ล้านบาท และ 29.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับร้อยละ 0.96 ร้อยละ 1.17 ร้อยละ 0.65 และร้อยละ 3.50 ตามลำดับ ประกอบด้วย ห้องชุดเพื่อใช้เป็นสำนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน ส่วนปรับปรุงสำนักงาน ยานพาหนะ เป็นต้น สำหรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น เนื่องจากในเดือนมีนาคม 2560 บริษัทฯ ได้ซื้อห้องชุดเพื่อใช้เป็นสำนักงานเป็นจำนวนเงิน 25.3 ล้านบาท
- ลูกหนี้การค้าระยะยาว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 - 2559 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าระยะยาวจำนวน 0.00 ล้านบาท 0.00 ล้านบาท 7.91 ล้านบาท 5.43 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 1.26 และร้อยละ 0.64 ตามลำดับ โดยในปี 2559 รายการลูกหนี้การค้าระยะยาวเกิดจากรายได้ในการให้บริการอัปเกรด (Upgrade) ระบบซอฟต์แวร์ ซึ่งมีเงื่อนไขการชำระค่าบริการเป็นการผ่อนชำระรายปีหลังส่งมอบงาน ซึ่งเมื่อนำไปรวมกับลูกหนี้การค้าระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 2.34 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีมูลค่าลูกหนี้การค้าระยะยาวทั้งหมดเท่ากับ 10.25 ล้านบาท

### แหล่งที่มาของเงินทุน หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 - 2559 และ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมมูลค่าเท่ากับ 29.57 ล้านบาท 134.82 ล้านบาท 117.79 ล้านบาท และ 347.99 ล้านบาท ตามลำดับ หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 11.85 ร้อยละ 36.04 ร้อยละ 18.73 และ ร้อยละ 40.73 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามลำดับ โดยรายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ มีดังนี้

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 - 2559 และ 30 กันยายน 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 15.10 ล้านบาท 112.36 ล้านบาท 96.53 ล้านบาท และ 170.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ ร้อยละ 6.05 ร้อยละ 30.03 ร้อยละ 15.35 และร้อยละ 19.91 ตามลำดับ ปรากฏว่า ณ สิ้นปี 2558 และ 2559 และ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีมูลค่าเจ้าหนี้การค้าค้างสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading) จำนวนมาก ซึ่งเกิดจากการสั่งซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อมาใช้ในการดำเนินงานโครงการต่างๆที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ซึ่งในทางบัญชี เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบตราส่งสินค้าทางทะเล (Bill of Lading) บริษัทฯ จะมีการบันทึกเป็นรายการเจ้าหนี้การค้า
- ประมาณการหนี้สินตามสัญญารับประกันสินค้า (ประมาณการหนี้สินระยะสั้น) : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 - 2559 และ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีภาระหนี้สินตามสัญญารับประกันสินค้า เท่ากับ 6.38 ล้านบาท 4.42 ล้านบาท 2.62 ล้านบาท และ 4.86 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ ร้อยละ 2.56 ร้อยละ 1.18 ร้อยละ 0.42 และร้อยละ 0.57 ตามลำดับ โดยรายการดังกล่าวเป็นประมาณการหนี้สินตามสัญญารับประกันสินค้าหลังจากส่งมอบงาน ซึ่งเป็นส่วนงานที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพราะบริษัทผู้ผลิตไม่ครอบคลุมการรับประกันในส่วนงานดังกล่าว
- ประมาณการหนี้สินระยะยาว : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 - 2559 และ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีประมาณการหนี้สินระยะยาวเท่ากับ 0.44 ล้านบาท 0.25 ล้านบาท 0.35 ล้านบาท และ 0.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและ



ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับร้อยละ 0.18 ร้อยละ 0.07 ร้อยละ 0.06 และ ร้อยละ 0.09 ตามลำดับ โดยรายการดังกล่าวเป็น  
ประมาณการหนี้สินตามสัญญารับประกันสินค้าเช่นกัน แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีระยะเวลารับประกันมากกว่า 1 ปี

- เงินล่วงหน้าจากลูกค้า : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 – 2559 และ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีเงินล่วงหน้าจากลูกค้า  
เท่ากับ 0.00 ล้านบาท 0.00 ล้านบาท 0.00 ล้านบาท และ 135.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  
รวมเท่ากับร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 ร้อยละ 0.00 และ ร้อยละ 15.81 ตามลำดับ ณ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ ได้รับ  
ชำระเงินรับล่วงหน้างวดแรก จำนวน 135.04 ล้านบาท รายการดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเพื่อขายอุปกรณ์  
ทางการแพทย์รวมการติดตั้งและก่อสร้างอาคาร (ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน) ให้แก่  
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ภายใต้สัญญาบริษัทฯ จะเรียกชำระค่างวดจนถึงวันสิ้นสุดโครงการและต้องส่งมอบโครงการภายในเดือน  
กันยายน 2563

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 - 2559 และ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 220.00 ล้านบาท 239.31  
ล้านบาท 511.13 ล้านบาท และ 506.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายการหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 88.15 ร้อย  
ละ 63.96 ร้อยละ 81.27 และร้อยละ 59.27 ตามลำดับ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- กำไรสะสม-ที่ยังไม่ได้จัดสรร : ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 – 2559 และ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีกำไรส่วนที่ยังไม่  
จัดสรรจำนวน 202.89 ล้านบาท 223.66 ล้านบาท 74.38 ล้านบาท และ 69.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนต่อรายการ  
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ ร้อยละ 81.30 ร้อยละ 59.78 ร้อยละ 11.83 และร้อยละ 8.14 ตามลำดับ โดยสาเหตุที่  
กำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ลดลงเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน  
2560 ได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 40.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อย  
ละ 56.95 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 หลังหักสำรองตามกฎหมาย

### ด้านผลการดำเนินงาน หรืองบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุน	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		งวด 9 เดือนปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้าน บาท	ร้อยละ	ล้าน บาท	ร้อยละ	ล้าน บาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	999.58	93.91	236.71	74.22	607.12	81.69	286.25	63.34
รายได้จากการบริการ	63.04	5.92	73.83	23.15	130.72	17.59	97.40	21.55
รายได้ค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.24	14.66
รายได้อื่น	1.73	0.16	8.40	2.63	5.39	0.73	2.03	0.45
<b>รวมรายได้</b>	<b>1,064.35</b>	<b>100.00</b>	<b>318.94</b>	<b>100.00</b>	<b>743.23</b>	<b>100.00</b>	<b>451.91</b>	<b>100.00</b>
ต้นทุนขาย	885.20	88.56	203.08	85.79	505.13	83.20	250.64	87.56
ต้นทุนบริการ	49.04	77.79	58.48	79.21	110.04	84.18	69.77	71.64
ต้นทุนการก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17	90.84
<b>กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)</b>	<b>128.38</b>	<b>87.92</b>	<b>48.98</b>	<b>84.23</b>	<b>122.67</b>	<b>83.37</b>	<b>69.30</b>	<b>84.60</b>
ค่าใช้จ่ายในการขาย	10.14	0.95	5.76	1.81	10.82	1.46	5.48	1.21

งบกำไรขาดทุน	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		งวด 9 เดือนปี 2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	20.63	1.94	20.80	6.52	27.66	3.72	20.77	4.59
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.00	0.00	4.41	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>30.77</b>	<b>2.89</b>	<b>30.97</b>	<b>9.71</b>	<b>38.48</b>	<b>5.18</b>	<b>26.24</b>	<b>5.81</b>
ต้นทุนทางการเงิน	12.90	1.21	0.26	0.08	5.88	0.79	1.08	0.24
<b>กำไรก่อนภาษี</b>	<b>86.44</b>	<b>8.12</b>	<b>26.15</b>	<b>8.20</b>	<b>83.70</b>	<b>11.26</b>	<b>44.01</b>	<b>9.74</b>
ภาษี	17.31	1.63	5.36	1.68	13.46	1.81	8.82	1.95
<b>กำไรสุทธิ (ขาดทุน) สำหรับปี</b>	<b>69.13</b>	<b>6.50</b>	<b>20.79</b>	<b>6.52</b>	<b>70.24</b>	<b>9.45</b>	<b>35.19</b>	<b>7.79</b>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	1.54	0.14	(1.48)	-0.46	(0.36)	-0.05	0.00	0.00
<b>กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี</b>	<b>70.67</b>	<b>6.64</b>	<b>19.31</b>	<b>6.05</b>	<b>69.88</b>	<b>9.40</b>	<b>35.19</b>	<b>7.79</b>

### รายได้

บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2557 - ปี 2559 และงวด 9 เดือน ปี 2560 เท่ากับ 1,064.35 ล้านบาท 318.94 ล้านบาท 743.23 ล้านบาท และ 451.91 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้ ดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560 (ม.ค. - ก.ย.)	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย	999.58	93.91	236.71	74.22	607.12	81.69	286.25	63.34
รายได้จากการบริการ	63.04	5.92	73.83	23.15	130.72	17.59	97.40	21.55
รายได้ค่าก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.24	14.66
<b>รวม</b>	<b>1,062.62</b>	<b>99.84</b>	<b>310.54</b>	<b>97.37</b>	<b>737.84</b>	<b>99.27</b>	<b>449.88</b>	<b>99.55</b>
รายได้อื่น	1.73	0.16	8.40	2.63	5.39	0.73	2.03	0.45
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,064.35</b>	<b>100.00</b>	<b>318.94</b>	<b>100.00</b>	<b>743.23</b>	<b>100.00</b>	<b>451.91</b>	<b>100.00</b>

#### (1) รายได้จากการขาย

ในปี 2557 - 2559 และงวด 9 เดือน ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 999.58 ล้านบาท 236.71 ล้านบาท 607.12 ล้านบาท และ 286.25 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 93.92 ร้อยละ 74.22 ร้อยละ 81.69 และ ร้อยละ 63.34 ของรายได้รวม ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบรายได้จากการขายระหว่างปี 2557 - 2559 จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในปี 2557 สูงถึง 999.58 ล้านบาท เนื่องจากในปีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินงานติดตั้งและส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าบางราย ซึ่งเป็นงานที่บริษัทฯ ควรจะส่งมอบงานและรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2556 แต่มีการขยายระยะเวลาการส่งมอบงานเนื่องจากลูกค้าไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ตามกำหนดการที่ได้ตกลงไว้ และบางโครงการลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงานบางรายการ ทำให้ต้องมีการเลื่อนการส่งมอบงานส่งผลให้มีการเลื่อนการรับรู้รายได้ไปยังปี 2557 ประมาณ 240.74 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ยังได้รับงานที่มีมูลค่าสูงจาก

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพราะเป็นการจำหน่ายชุดผลิตภัณฑ์เครื่องฉายรังสีรุ่นที่มีความทันสมัยมากที่สุดรุ่นหนึ่ง ซึ่งมีการทำสัญญาซื้อขายตั้งแต่ปี 2555 แต่มีระยะเวลาสัญญานานกว่าโครงการทั่วไป เนื่องจากงานก่อสร้างและงานระบบที่ซับซ้อนกว่าโครงการอื่น ๆ ทำให้มีการส่งมอบงานและรับรู้รายได้ในปี 2557 สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง 762.87 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 76.32 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งมอบงานและรับรู้รายได้จากงานที่มีมูลค่าสูงเพียง 2 งาน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 370.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 156.48 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าและรับรู้รายได้จากงานโครงการที่มีมูลค่าสูงหลายโครงการ เช่น งานโครงการศูนย์วิจัยและรักษามะเร็งกรุงเทพ งานโครงการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ งานโครงการโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี งานโครงการโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี และงานโครงการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามกำหนดการส่งมอบงานที่กำหนดไว้

สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายลดลง 109.25 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27.62 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูงเพียง 2 โครงการ คือ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (โรงพยาบาลวิมโนสถ) และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด

## (2) รายได้จากการบริการ

รายได้จากการให้บริการเป็นรายได้จากการให้บริการซ่อมบำรุงชุดเครื่องมือทางการแพทย์ภายหลังที่เครื่องของลูกค้าหมดระยะเวลาประกันเครื่องตามสัญญาซื้อขาย ซึ่งการให้บริการดังกล่าวจะช่วยให้เครื่องมือสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใช้งาน โดยบริษัทฯ จะทำสัญญาบำรุงรักษา (Maintenance Agreement) กับลูกค้าเป็นรายปี โดยมีการเฉลี่ยรับรู้รายได้เป็นรายเดือนในอัตราที่เท่ากันทุกเดือน บริษัทฯ ยังมีการให้บริการดูแลรักษา และจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในสัญญาบำรุงรักษาซึ่งลูกค้าจะมีการแจ้งขอรับการให้บริการเป็นครั้ง ๆ ไป ตามลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น งานบำรุงรักษาระบบซิลเลอร์งานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศและระบบหล่อเย็น เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการบริการที่มาจากจากการให้บริการอัพเกรด (Upgrade) ระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในการฉายรังสี ซึ่งเป็นการพัฒนาให้ระบบซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้น เช่น การอัพเกรด (Upgrade) ระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการรักษา เพื่อพัฒนาให้โปรแกรมวางแผนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำมากขึ้น

ระหว่างปี 2557 - ปี 2559 และงวด 9 เดือน ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 63.04 ล้านบาท 73.83 ล้านบาท 130.72 ล้านบาท และ 97.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 5.92 ร้อยละ 23.15 ร้อยละ 17.59 และร้อยละ 21.55 ของรายได้รวม ตามลำดับ ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการบำรุงรักษาทั้งหมด ซึ่งเติบโตคิดเป็นร้อยละ 17.11 ของรายได้จากการให้บริการในปีก่อนหน้า หรือเติบโตคิดเป็นร้อยละ 36.09 ของรายได้บริการจากการบำรุงรักษา เนื่องจากระยะเวลาประกันสินค้าตามสัญญาของลูกค้าหลายรายได้หมดอายุลง ลูกค้ารายดังกล่าวจึงได้ทำสัญญาบำรุงรักษา (Maintenance Agreement) เพื่อให้บริษัทฯ ดูแลรักษาชุดผลิตภัณฑ์ต่อไป ส่งผลให้จำนวนสัญญาในปี 2558 มีจำนวน 30 สัญญา

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการเท่ากับ 130.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 77.04 ของรายได้จากการให้บริการปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากงานให้บริการอัพเกรด (Upgrade) ระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในการฉายรังสีให้กับโรงพยาบาล 2 แห่ง เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยมูลค่าของงานบริการดังกล่าวรวมเท่ากับ 31.98 ล้านบาท นอกจากนี้ รายได้จากการบริการที่เพิ่มมากขึ้นเกิดจากการที่บริษัทฯ มีจำนวนสัญญาให้บริการบำรุงรักษาเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 97.10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10.80 ของรายได้จากการให้บริการก่อนหน้า เนื่องจากในงวดเดียวกันของปี 2559 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากงานให้บริการอัพเกรดระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในการฉายรังสีให้กับโรงพยาบาล

## (3) รายได้ค่าก่อสร้าง

รายได้ค่าก่อสร้าง เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาโครงการจัดตั้งศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในไตรมาส 2/2560 ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ค่าก่อสร้างเท่ากับ 66.24 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.66 ของรายได้รวม โดยบริษัทฯ ทอยอรับรู้รายได้ค่าก่อสร้างจากอัตราส่วนต้นทุนงานตามสัญญาที่สำเร็จเทียบกับประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างทั้งสิ้น

## (4) รายได้อื่น

บริษัทฯ มีรายได้อื่นระหว่างปี 2557 - 2559 และงวด 9 เดือน ปี 2560 เท่ากับ 1.73 ล้านบาท 8.40 ล้านบาท 5.39 ล้านบาท และ 2.03 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.16 ร้อยละ 2.63 ร้อยละ 0.72 และร้อยละ 0.45 ของรายได้รวม ตามลำดับ ซึ่งรายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ กำไรจากการขายเงินลงทุน เป็นต้น

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจากกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว 3.72 ล้านบาท จากการกลับรายการประมาณการหนี้สิน 2.31 ล้านบาท และจากเงินชดเชยจากการประกันภัย 1.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินชดเชยที่บริษัทฯ ได้รับจากบริษัทประกันภัยจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างติดตั้งเครื่องให้กับลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งโดยปกติบริษัทฯ จะมีการทำประกันภัยโครงการระหว่างการติดตั้งที่มีมูลค่าสูงเกือบทุกโครงการ สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 5.39 ล้านบาท โดยมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3.92 ล้านบาท ในขณะที่รายได้อื่น ๆ ส่วนที่เหลือ ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยรับ ส่วนลดรับและรายได้อื่น ๆ

สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้อื่นเท่ากับ 2.03 ล้านบาท ลดลง 3.41 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 62.68 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเนื่องมาจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ลดลง

**ต้นทุนและอัตรากำไรขั้นต้น**

บริษัทฯ มีต้นทุนจากการขาย การบริการและการก่อสร้างรวมระหว่างปี 2557 - 2559 และงวด 9 เดือนของปี 2560 เท่ากับ 934.24 ล้านบาท 261.56 ล้านบาท 615.17 ล้านบาท และ 380.58 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 87.78 ร้อยละ 82.01 ร้อยละ 82.77 และร้อยละ 84.22 ของรายได้รวมตามลำดับ ซึ่งจะทำให้มีกำไรขั้นต้นรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 128.38 ล้านบาท 48.98 ล้านบาท 122.67 ล้านบาท และ 69.30 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 12.08 ร้อยละ 15.77 ร้อยละ 16.62 และร้อยละ 15.40 ตามลำดับ โดยต้นทุนรวมสามารถแบ่งเป็นต้นทุนขายและต้นทุนจากการบริการ ซึ่งสอดคล้องกับประเภทของรายได้ สรุปได้ดังนี้

## (1) ต้นทุนจากการขายและอัตรากำไรขั้นต้นจากการขาย

ต้นทุนจากการขาย ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสินค้าประเภทเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ประกอบเสริมอื่น ๆ ต้นทุนค่าวัสดุอุปกรณ์ ต้นทุนในการปรับปรุง ตกแต่งสถานที่สำหรับติดตั้งเครื่องฉายรังสี ต้นทุนค่าแรง ค่าเดินทาง ค่าขนส่ง ค่าที่ปรึกษาในการดำเนินโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และประมาณการหนี้สินตามสัญญารับประกัน โดยต้นทุนค่าสินค้าเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนมากที่สุดประมาณร้อยละ 70 - 80 ของต้นทุนจากการขาย ซึ่งบริษัทฯ สั่งซื้อเครื่องมือดังกล่าวจากผู้จำหน่ายหลายรายทั้งต่างประเทศและในประเทศ ส่วนต้นทุนค่าแรง บริษัทฯ มีการจ้างเหมาผู้รับเหมาช่วงเพื่อดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างต่าง ๆ อาทิ งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า งานระบบปรับอากาศเครื่องกล และงานปรับปรุงตกแต่งภายใน ซึ่งอาจจะเป็นการว่าจ้างแบบจ้างเหมาค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงหรือจ้างเหมาค่าแรงอย่างเดียว เพื่อลดภาระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรและแรงงาน อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีต้นทุนจากการขายใน ปี 2557 - 2559 และงวด 9 เดือนของปี 2560 เท่ากับ 885.20 ล้านบาท 203.08 ล้านบาท 505.13 ล้านบาท และ 250.64 ล้านบาทและมีกำไรขั้นต้นจากการขายใน ปี 2557 - 2559 และงวด 9 เดือนของปี 2560 เท่ากับ 114.38 ล้านบาท 33.63 ล้านบาท 101.99 ล้านบาท และ 35.61 ล้านบาทคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายต่อรายได้จากการขายเท่ากับ ร้อยละ 11.44 ร้อยละ 14.21 ร้อยละ 16.80 และร้อยละ 12.44 ตามลำดับ

ในปี 2557 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้ในส่วนงานที่มีต้นทุนขายสูง ซึ่งทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปีดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการส่งมอบงานและรับรู้รายได้จากโครงการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งโดยปกติจะมีอัตรากำไรอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้บริษัทฯ มีการส่งมอบงานหลายโครงการ และมีต้นทุนที่เกิดขึ้นในช่วงรับประกันสินค้าของโครงการมากขึ้น ทั้งต้นทุนจากประมาณการหนี้สินจากการรับประกันหลังการขาย ประมาณการหนี้สินค่าอบรมสัมมนา และต้นทุนการรับประกันสินค้าหลังการขายที่เกิดขึ้นจริง จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีต้นทุนขายสูงขึ้น โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีประมาณการหนี้สินและต้นทุนหลังการขายดังกล่าวรวม 26.06 ล้านบาท

ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ มีสัดส่วนการจำหน่ายอุปกรณ์ประกอบทางการแพทย์อื่น ๆ ที่มีมูลค่าไม่สูงแต่เป็นสัดส่วนที่สูง ซึ่งการบริหารจัดการต้นทุนขายในการจำหน่ายสินค้ากลุ่มดังกล่าวจะมีความคล่องตัวมากกว่า ทำให้อัตรากำไรอยู่ระดับที่สูง อย่างไรก็ตาม ในปีดังกล่าวบริษัทฯ มีการส่งมอบงานและรับรู้รายได้จากโครงการมูลค่าสูง 2 โครงการ ซึ่งมีอัตรากำไรต่ำ ส่งผลให้อัตรากำไรจากการขายเฉลี่ยมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 14.21

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอยู่ที่ร้อยละ 16.80 ของรายได้จากการขาย ซึ่งสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นในปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับร้อยละ 14.21 เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายอยู่ที่ร้อยละ 12.44 ของรายได้จากการขาย ต่ำกว่าอัตรากำไรขั้นต้นในงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับร้อยละ 21.67 เนื่องจากบริษัทฯ มีการส่งมอบงานโครงการที่มีอัตรากำไรต่ำ ก็เพื่อเป็นการขยายตลาดในพื้นที่ใหม่ ๆ จึงส่งผลให้อัตรากำไรจากการขายโดยรวมในงวดดังกล่าวลดลง

## (2) ต้นทุนจากการบริการและอัตรากำไรขั้นต้นจากการบริการ

ระหว่างปี 2557 - 2559 และงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการบริการเท่ากับ 49.04 ล้านบาท 58.48 ล้านบาท 110.04 ล้านบาทและ 69.77 ล้านบาทและมีกำไรขั้นต้นจากการบริการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เท่ากับ 14.00 ล้านบาท 15.35 ล้านบาท 20.68 ล้านบาทและ 27.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการบริการต่อรายได้จากการบริการเท่ากับ ร้อยละ 22.22 ร้อยละ 20.79 ร้อยละ 15.81 และร้อยละ 28.36 ตามลำดับ โดยอัตรากำไรขั้นต้นจากการบริการในปี 2559 ลดลง เนื่องจากขั้นตอนการต่อสัญญาที่ล่าช้าของลูกค้าโรงพยาบาลรัฐบางราย แต่บริษัทฯ มีต้นทุนการทำสัญญาบริการบำรุงรักษาที่จัดทำกับบริษัทผู้ผลิตต่อ (Back to back contract) เกิดขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม ลูกค้าได้ดำเนินการต่อสัญญากับบริษัทฯ เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมา

สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2560 อัตรากำไรขั้นต้นจากการให้บริการสูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับร้อยละ 20.31 เนื่องจากบริษัทฯ มีการทำสัญญาบำรุงรักษาเครื่องฉายรังสีเพิ่มขึ้นหลังจากหมดอายุการประกันสินค้า และมีปรับราคาในสัญญาการให้บริการบำรุงรักษา และเกิดจากการต่อสัญญาล่าช้าของลูกค้าโรงพยาบาลทำให้ต้องเลื่อนการรับรู้รายได้จากการให้บริการ

## (3) ต้นทุนจากการก่อสร้างและอัตรากำไรขั้นต้นจากการก่อสร้าง

ต้นทุนจากการก่อสร้าง สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนจากการก่อสร้างเท่ากับ 60.17 ล้านบาท และมีกำไรขั้นต้นจากการก่อสร้างในช่วงดังกล่าวเท่ากับ 6.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการก่อสร้างอยู่ที่ร้อยละ 9.16 ของรายได้ค่าก่อสร้าง ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นดังกล่าวเป็นไปตามงบประมาณโครงการที่วางไว้

## ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานขาย รวมถึง ค่านายหน้า และค่าใช้จ่ายในการขายอื่น ๆ เช่น ค่าฝึกอบรมสัมมนาลูกค้า ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้า เป็นต้น โดยระหว่างปี 2557 - 2559 และงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 10.14 ล้านบาท 5.76 ล้านบาท 10.82 ล้านบาท และ 5.48 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.95 ร้อยละ 1.81 ร้อยละ 1.46 และร้อยละ 1.21 ของรายได้รวม ตามลำดับ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานขายมีมูลค่าเท่ากับ 1.70 ล้านบาท 2.07 ล้านบาท 3.10 ล้านบาท และ 4.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.73 ร้อยละ 35.97 ร้อยละ 28.67 และร้อยละ 80.11 ของค่าใช้จ่ายในการขายรวม ตามลำดับ

ปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 4.38 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 43.20 เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประกวดราคาเหมือนที่เกิดขึ้นในปี 2557 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมตัวเข้าประกวดราคาของโครงการขนาดใหญ่โครงการหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีการออกแบบงานโครงสร้างและงานระบบเพื่อนำเสนอก่อนการกระบวนการประกวดราคา ตามเงื่อนไขการเข้าประกวดราคา ทำให้บริษัทฯ เกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว 1.09 ล้านบาท ซึ่งสุดท้ายโครงการดังกล่าวก็ได้ถูกยกเลิกไป นอกจากนี้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดูงานของลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เท่ากับ 0.36 ล้านบาท ซึ่งลดลงถึง 3.94 ล้านบาท จากปี 2557 ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 4.29 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 10.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.82 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักเกิดจากการปรับเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับด้านบุคลากร เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้า ค่าใช้จ่ายในการประกวดราคา และค่านายหน้าเพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการที่สามารถส่งมอบมากขึ้นในปี 2559

สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 5.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.48 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการร่วมงานจัดนิทรรศการออกบูธให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และค่านายหน้าพนักงานขาย

### ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าเสื่อมราคา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารระหว่างปี 2557 - 2559 และงวด 9 เดือนของปี 2560 เท่ากับ 20.63 ล้านบาท 20.80 ล้านบาท 27.66 ล้านบาทและ 20.77 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.94 ร้อยละ 6.52 ร้อยละ 3.72 และร้อยละ 4.59 ของรายได้รวม ตามลำดับ

ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 27.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.00 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักของการเพิ่มขึ้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรซึ่งเกิดจากปรับโครงสร้างเงินเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และค่าธรรมเนียมธนาคารที่เกิดขึ้นจากการของวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ

สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 20.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.40 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยสาเหตุหลักของค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทำให้มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ อาทิเช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ และค่าที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น

### ต้นทุนทางการเงิน

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจากการใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินและ/หรือแหล่งเงินกู้อื่น ๆ เช่น ดอกเบี้ยจ่ายการใช้งิน เลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) และทรัสต์รีซีพ (Trust Receipt) ดอกเบี้ยจากภาระหนี้ตามสัญญา เป็นต้น ระหว่างปี 2557 - 2559 และงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 12.90 ล้านบาท 0.26 ล้านบาท 5.88 ล้านบาทและ 1.08 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 1.21 ร้อยละ 0.08 ร้อยละ 0.79 และร้อยละ 0.24 ของรายได้รวม ตามลำดับ สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 80.29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้เงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัทฯ เอง จึงลดการใช้งินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

### กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิระหว่างปี 2557 - 2559 และงวด 9 เดือนของปี 2560 เท่ากับ 69.13 ล้านบาท 20.79 ล้านบาท 70.24 ล้านบาทและ 35.19 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2557 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีรายได้รวมเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 55.51 จากปีก่อนหน้า แต่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 2.84 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.29 เนื่องจากสัดส่วนต้นทุนขายสินค้าและค่าใช้จ่ายในการ

ขายที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อนหน้า 48.34 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการลดลงร้อยละ 69.92 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของรายได้จากการขายเป็นสำคัญ

อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ระหว่างปี 2557 - 2559 และงวด 9 เดือนของปี 2560 เท่ากับ ร้อยละ 6.49 ร้อยละ 6.52 ร้อยละ 9.45 และร้อยละ 7.79 ตามลำดับ ในปี 2558 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 6.52 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2557 ซึ่งแม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.08 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 15.77 ในปี 2558 แต่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายได้รวมลดลง แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 9.45 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการต้นทุนและส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น ในขณะที่บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เป็นต้นทุนคงที่ ซึ่งหากรายได้เพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีอัตรากำไรสุทธิที่ดีขึ้น

สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7.79 ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงเกิดจากการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้น และรายได้ที่ลดลง ทำให้สัดส่วนรายได้ต่อต้นทุนคงที่ลดลง

## ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทจดทะเบียน

### ความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง

อุตสาหกรรมนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูง เช่น เครื่องมือการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถผลิตได้เอง และต้องนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์จากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในการประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในประเทศไทยนั้นต้องมีการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือสถานประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งการจดทะเบียนสถานประกอบการนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเข้ามาแข่งขัน (Barrier to Entry) ของผู้ประกอบการรายใหม่มากนัก

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์รายใหม่ ๆ และที่สำคัญบริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงที่ Varian จะเข้ามาทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ เอง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เพราะผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์จาก Varian

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองว่าการเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ หรือการที่ Varian จะเข้ามาทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทฯ เองเป็นไปได้ยาก เนื่องด้วยเหตุผล 3 ประการ ประการแรกคือ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรในวงการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ มีเพียงผลิตภัณฑ์จาก 2 บริษัทผู้ผลิตเท่านั้น โดยหนึ่งในนั้นคือผลิตภัณฑ์ของ Varian Medical Systems Inc. (“Varian”) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอยู่ ดังนั้นความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของคู่แข่งในประเทศที่จะมีศักยภาพทัดเทียมกับบริษัทฯ นั้นเป็นไปได้ยาก เนื่องจากในการจัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็งต้องมีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับสินค้า ประกอบกับบริษัทฯ มีจุดแข็งในการให้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องมือบำบัดรักษาโรคมะเร็งอย่างครบวงจร

ประการที่สอง คือ Varian จะมีต้นทุนด้านการเงินและเวลาในการบริหารการขาย การตลาด และการดูแลลูกค้าหลังการขายในพื้นที่ที่ Varian ไม่คุ้นเคย ซึ่งอาจไม่คุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนยอดขายในประเทศไทย ดังนั้นการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายจากบริษัทในพื้นที่ซึ่งมีความคุ้นเคยกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเข้าใจสถานะแวดล้อมในประเทศของตนเป็นอย่างดีอยู่แล้ว จะส่งผลดีและสร้างความคุ้มค่าให้ Varian มากกว่า

ประการสุดท้าย คือ Varian ไม่สามารถตอบสนองรูปแบบความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยได้ ซึ่งมีลักษณะของความต้องการผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็น Solution Provider ซึ่งจะทำหน้าที่รับผิดชอบส่วนงานต่างๆ ทั้งหมดตั้งแต่การจัดเตรียมสถานที่ไปจนถึงการดูแลการติดตั้งผลิตภัณฑ์จนสามารถใช้งานได้ เหมือนอย่างที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมองว่า ทรานโซลูชันที่ความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยยังมีลักษณะเช่นที่กล่าว Varian ก็จะไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทฯ ได้

### ความเสี่ยงจากมาตรฐานการรับรู้อายุได้ทางบัญชีที่กำหนดให้รับรู้อายุได้คราวเดียวเมื่อส่งมอบงาน

รายได้หลักของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการจัดจำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษา (Radiotherapy) ซึ่งมาตรฐานการรับรู้อายุได้ทางบัญชีกำหนดให้บริษัทฯ สามารถรับรู้อายุได้เมื่อบริษัทฯ โอนความเสี่ยงในตัวผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าแล้วเท่านั้น ซึ่งสำหรับงานโครงการขนาดใหญ่ บริษัทฯ จะใช้เวลาประมาณ 210 – 360 วัน (นับจากวันที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขาย) ในการดำเนินโครงการจนแล้วเสร็จและส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า จึงสามารถรับรู้อายุได้ทั้งหมดในคราวเดียว ดังนั้นหากบริษัทฯ ไม่สามารถติดตั้งหรือส่งมอบงานได้ภายในงวดบัญชีที่บริษัทฯ ได้วางแผนไว้ และหากโครงการที่มีการเลื่อนการส่งมอบนั้นเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูง บริษัทฯ จะมีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องของรายได้ในแต่ละงวดบัญชี เพราะบริษัทฯ ต้องเลื่อนการรับรู้อายุได้ไปในงวดบัญชีถัดไป เมื่อส่งมอบงานให้แก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการใช้มาตรฐานการรับรู้อายุได้ทางบัญชีดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการโครงการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่ได้วางแผนไว้ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยส่งมอบงานล่าช้าโดยมีสาเหตุมาจากบริษัทฯ เอง แต่มีบางโครงการในอดีตที่มีการขยายระยะเวลาในการส่งมอบงาน แต่ก็เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้บริษัทฯ เข้าไปดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่วางแผนไว้ จึงทำให้บางโครงการเกิดการเลื่อนการรับรู้อายุได้ออกไปในช่วงบัญชีถัด ๆ ไป

### ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐ

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป็นโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐเกือบทั้งหมด ซึ่งลูกค้าประเภทโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐจะมีปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดความต้องการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ นั่นก็คืองบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากหน่วยงานต้นสังกัด กล่าวคือ ถึงแม้ว่าลูกค้าเหล่านี้จะมีความต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แต่การได้รับการจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัดเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวกำหนดว่าจะเกิดการสั่งซื้อจากลูกค้าหรือไม่ นอกจากนี้ ลักษณะของการจัดสรรงบประมาณประจำปีของภาครัฐยังส่งผลให้บริษัทฯ มีรูปแบบรายได้เป็นลักษณะตามฤดูกาล (Seasonal) กล่าวคือ งบประมาณในแต่ละปีของภาครัฐจะครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนตุลาคม จนถึงวันที่ 30 ของเดือนกันยายนในปีถัดไป โดยในแต่ละรอบปีงบประมาณ หากลูกค้าของบริษัทฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ลูกค้าของบริษัทฯ จะเริ่มมีการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทฯ (งานโครงการ) และดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขายในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี (หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว) จากนั้นบริษัทฯ จะใช้เวลาในการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จประมาณ 210 – 360 วันนับจากวันที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขาย ซึ่งทำให้โครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งจะส่งมอบงานและรับรู้อายุได้ในช่วงประมาณไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ในปีถัดไป

ด้วยเหตุผล 2 ประการข้างต้น บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการสั่งซื้อสินค้าจากโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐอย่างต่อเนื่อง หากลูกค้าดังกล่าวไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาอย่างเพียงพอในแต่ละปีงบประมาณ กอปรกับลักษณะของการจัดสรรงบประมาณประจำปีของภาครัฐข้างต้น อาจทำให้บริษัทฯ มีรายได้ต่ำอย่างต่อเนื่องในแต่ละงวดบัญชีรายไตรมาส ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความไม่ต่อเนื่องและความไม่แน่นอนของรายได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการให้บริการดูแลซ่อมแซมและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์หลังการขาย ซึ่งเป็นรายได้ที่จะต่อเนื่องมาจากการจำหน่ายชุดผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ และเป็นรายได้ที่มีลักษณะคงที่และแน่นอนในแต่ละปี โดยหากบริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายชุดผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ก็จะมีรายได้จากการบริการมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รายได้โดยรวมของบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น

- (3) งบประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน (ถ้ามี) โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้า เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และสหพันธตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตว่าประมาณการผลการดำเนินงานได้จัดทำขึ้นโดยความระมัดระวัง
- ไม่มี -

- (4) รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น



คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มีรายชื่อกรรมการ ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ	ประธานกรรมการ
2	นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ *	ประธานกรรมการบริหาร
3	นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ *	กรรมการ
4	นายนพตล สันธนะพานิช *	กรรมการ
5	นางสาวศรีรัตน์ ชูโชติถาวร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นายวิภูธา ตระกูลฮุน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7	นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

\* กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ นายนพตล สันธนะพานิช กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทฯ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์	128,250,000	32.06%
2. กลุ่มครอบครัว สีลภูสิทธิ์	128,238,000	32.06%
2.1 นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์	125,250,000	31.31%
2.2 นางสาวสิวิกา สีลภูสิทธิ์	2,988,000	0.75%
3. นายนพตล สันธนะพานิช	24,000,000	6.00%
4. นางศริน ชินอุดมทรัพย์	11,792,700	2.95%
5. นายณัฐพงษ์ พันธุ์รัตนมงคล	6,248,400	1.56%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,824,700	1.21%
7. นายเชวง สุวรรณรัตน์	3,596,000	0.90%
8. นายไพรินทร์ มอมไทรรัตน์	3,121,700	0.78%
9. นายจินณวัตร จึงจิรานนท์	2,633,800	0.66%
10. นายเชาวรัตน์ เวศม์ภิญโญ	2,095,500	0.52%
11. ผู้ถือหุ้นรายอื่น	85,199,200	21.30%
<b>รวม</b>	<b>400,000,000</b>	<b>100.00%</b>

หมายเหตุ: ทุนชำระแล้ว ณ 30 กันยายน 2560 เท่ากับ 200 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

(5) ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

**6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน ในกรณีที่มีไม่เพียงพอให้ระบุแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อการนี้ด้วย**

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเตรียมกระแสเงินสดเพื่อใช้สำหรับโครงการเพียงพอและเหมาะสม โดยแหล่งที่มาของเงินลงทุน มาจากการกระแสเงินสดภายในของกิจการเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 324.01 ล้านบาท

**7. คดีหรือข้อเรียกร้องของบริษัทที่มีสาระสำคัญซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ**

- ไม่มี-

**8. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ระบุลักษณะของรายการหรือผลประโยชน์**

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงานจากบริษัท สาธร ซิกซ์ทีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่กรรมการของบริษัท ได้แก่ นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์ นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ และ นายนพดล สันธนะพานิช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท สาธร ซิกซ์ทีน จำกัด และถือหุ้นรวมกันร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท สาธร ซิกซ์ทีน จำกัด

**9. สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ**

รายละเอียดสำคัญ – ข้อตกลงการเป็นผู้จัดจำหน่ายกับ Varian Medical Systems Pacific, Inc. (“Varian”)		
คู่สัญญา	:	Varian Medical Systems Pacific, Inc.
ระยะเวลาของสัญญา	:	1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 (12 เดือน)
ลักษณะสัญญา	:	ตัวแทนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์การรักษาโรคมะเร็งโดยการฉายรังสี
ขอบเขตของผู้จัดหาผลิตภัณฑ์	:	ในกรณีที่ Varian มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าของบริษัทฯ โดยตรง ภายใต้อาณาเขตที่ได้ตกลงกับผู้จัดจำหน่ายไว้ Varian จะต้องชำระค่านายหน้าแก่ผู้จัดจำหน่าย
ภาระหน้าที่ของผู้จัดจำหน่าย	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้จัดจำหน่ายจะต้องมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำต่อปีประมาณจาก Varian ตามที่ตกลงกันไว้ มีเช่นนั้น Varian มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาได้</li> <li>- ผู้จัดจำหน่ายไม่สามารถให้บริการติดตั้งและซ่อมบำรุงกับลูกค้าได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก Varian</li> <li>- อาณาเขตที่ได้รับการมอบอำนาจ: ราชอาณาจักรไทย</li> </ul>
ผลิตภัณฑ์	:	- ผลิตภัณฑ์ระบบเครื่องฉายรังสีรักษา (Radiotherapy Products)

**10. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7 และ 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)